

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6-7 เมษายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์ (7เม.ย.59)	<p>แก้กฎหมายบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความเป็นห่วงการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ โดยระบุว่า ทั้งสองหน่วยงานใต้ พ.ร.บ.มีผลงานระดับโลกเป็นที่ประจักษ์และหวังว่ารัฐบาลจะไม่ทำให้ประเทศถอยหลัง</p>
ไทยโพสต์ (7เม.ย.59)	<p>วิ่งโบกี้ 99</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดสธ. และโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ (Physical Inactivity) เป็น 1 ใน 4 ปัจจัยสำคัญของการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สธ.เตรียมจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ “วิ่งโบกี้ 99 คน” ในวันที่ 7 เม.ย. เวลา 17.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ รมรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกาย ระดมทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย</p>
<p>แนวหน้า (7เม.ย.59)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น บ้านเมือง สยามรัฐ(7เม.ย.59)</p>	<p>เทศกาลสงกรานต์ 59</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พร้อมรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและข้าราชการประจำทำเนียบรัฐบาล จะร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมพิธีสงฆ์น้ำพระพุทธอุปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยในวันที่ 12 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล โอกาสเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะเปิดให้ข้าราชการ และสื่อมวลชนร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตามประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยด้วย</p> <p>ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการและผอ.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศปถ.จึงกำหนดแผนบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน ในชื่อโครงการ “สงกรานต์ ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” โดยกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1.ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-17 เมษายน และดำเนินการ ต่อเนื่องถึงวันที่ 31 ธันวาคม</p> <p>ช่วงที่ 2 เป็นช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน หรือ 7 วันอันตราย โดยกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการ 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.เฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ รวมทั้งกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มี ความปลอดภัยและปลอดภัยดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 2.ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนและสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย 3.มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย 4.บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด และ 5.มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุ โดยมีเป้าหมายลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิตและ ผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย ให้ตั้งด่านตรวจและจุดบริการตามเส้นทางต่าง ๆ รวมทั้งประสานชุมชนให้ช่วยกันใช้มาตรการ “การตั้งด่าน 1 ชุมชน 1 หมู่บ้าน 1 ด่านตรวจ” และขอความร่วมมือประชาชนประหยัดการใช้น้ำ</p> <p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมผู้แทน 3 กองทุน และนายกสมาคม รพ.เอกชน ตัวแทน รพ.เอกชน เพื่อหารือนโยบาย”เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” ว่า ขณะนี้ 3 กองทุน ทั้งบัตรทอง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม มีความเห็นตรงกันเรื่องระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสม และ รพ.เอกชนก็พร้อมจะร่วมมือดำเนินการ ในเรื่องการช่วยชีวิตในช่วงวิกฤติ สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ หากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติอันตรายถึงชีวิต ตามเกณฑ์ของ สพฉ. สามารถเข้ารับการรักษาที่ รพ.ใกล้ที่เกิดเหตุได้ทุกแห่ง Fโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บเงินผู้ป่วยเด็ดขาดในช่วง 72 ชั่วโมง ก่อนทำการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิของผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้รับปากว่าจะแจ้งให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย</p> <p>ด้าน นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า ในการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องเรตการรักษา อาจเป็นเพราะมีระยะเวลาในการทำสั้น เลยไม่มีจุดลงตัว เพราะการออกมาอย่างนี้จะไปกระทบกับเสรี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ (7 เม.ย.59)</p>	<p>ด้านอื่นๆ เช่น การทำประกันชีวิต ชาวต่างชาติ เป็นต้น ดังนั้น จะต้องมีการออกแบบควบคู่กันไป ไม่ต้องรีบร้อน อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเอกชนยินดีให้ความร่วมมือ ถึงจะไม่ได้กำไร แต่ก็ต้องไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง ผ่านช่องทางการสื่อสารให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนได้ทราบแล้วว่ากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตช่วงสงกรานต์ จะต้องไม่เก็บเงินมัดจำจากผู้ป่วย ดังนั้นผู้ที่ไม่มีเงินก็ไม่ต้องจ่ายมัดจำ แต่ถ้าใครที่พอมีฐานะก็อยากให้อภัย คนเมาลนลามวันสงกรานต์ -เสนอข่าว น.ส.จริย์ ศรีสวัสดิ์ เครือข่ายมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เผยสถิติ สาวๆ เกิน 50% ถูกคนเมาลนลามวัน สงกรานต์ วอนรัฐจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย มีจุดรับแจ้งเหตุ ใช้ ก.ม. คุ่มเข้มคนเมา ด้าน น.ส.ปฎิภา อภิรักษ์ไกรศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง กล่าวว่า จากผลสำรวจสะท้อนว่าประเพณี สงกรานต์กำลังกลายเป็น พื้นที่สร้างค่านิยมการล่องละเมิดทางเพศ ให้เป็นเรื่องปกติ และจากสถิติ 14.1% ที่มองว่าการ ลนลามเป็นเรื่องปกติ ยอมรับได้นั้น จะนำมาสู่การละเมิดที่มีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นสงกรานต์ปีนี้อาจให้มีการ จัดพื้นที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551และกฎหมายอื่นอย่าง เคร่งครัด</p>
<p>มติชน (7เม.ย.59)</p>	<p>คำตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข -เสนอข่าว ตามที่มีการร้องเรียนจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพ.) ที่มีวุฒิปริญญาตรีออกมา ขอ สธ. กำหนด แนวทางเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจน เพราะยังมีหลายพื้นที่ตีความเบิกค่าตอบแทนต่างกัน ส่งผลให้ จพ.เสียสิทธิ โดยขอให้ผู้บริหาร สธ.กำหนดหน้าที่การปฏิบัติงานของ จพ.ที่มีวุฒิปริญญาตรีปฏิบัติงานเทียบเท่านักวิชาการ สาธารณสุขได้ เพื่อให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นแนวทางเดียวกัน นายรัชกี สาริระ เลขธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ผู้แทนเจ้าพนักงาน สาธารณสุข ได้หารือร่วมกับ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ถึงประเด็นดังกล่าว ล่าสุด ปลัด สธ.ได้ออกหนังสือเวียน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ไปยังผู้บริหารหน่วยงานใน สังกัด สธ.ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึง สสอ. และผอ.รพ.สต. ในฐานะผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากร ซึ่งจะช่วย แก้ไขปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีวุฒิปริญญาตรีทั่วประเทศได้ สำหรับในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน จพ.จะยึดตามกรอบอัตรากำลังเดิมไม่ได้ เพราะโครงสร้างเดิมกำหนดให้มี กรอบอัตรากำลังเจ้าพนักงานหรือนักวิชาการสาธารณสุข เพียงแค่ 1-2 ตำแหน่งเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงมี ผู้ปฏิบัติงานที่ใน รพ.สต. บางตำแหน่ง เกินกรอบโครงสร้างเดิมแล้ว เนื่องจากภาระงานที่มากมายในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากหนังสือเวียนของ สธ.ฉบับนี้ คน รพ.สต.พอใจ เพราะทำให้เกิดความชัดเจนเพิ่มขึ้นแก่คนทำงาน โดยให้มีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานโดยการตีความที่เป็นคุณและให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียม</p>
<p>ไทยรัฐ(7เม.ย.59)</p>	<p>แผนพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนากำลังคนด้าน สาธารณสุข ว่า สธ. ได้ตั้งคณะกรรมการกำลังคน 1 ชุด ซึ่งมีตนเป็นประธาน และตั้งคณะอนุกรรมการอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการดูแลเรื่องการวางแผน คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการและคณะอนุกรรมการดูแลเรื่อง การพัฒนากำลังคน เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ วางแผน ทั้งในเรื่องจำนวนที่ผลิต สาขาที่ต้องผลิต และสถานที่ปฏิบัติงาน หลังจบการศึกษา ทั้งนี้จะเน้นตอบสนองความต้องการของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่กำหนดว่าโรงพยาบาลหรือสถาน บริการของสธ.แต่ละระดับมีแผนการพัฒนาอย่างไร ต้องการมีความเชี่ยวชาญสาขาไหน เป็นต้น สำหรับเรื่องการ บริหารจัดการอัตรากำลังที่ได้รับมาจาก กพ. ได้มีการติดตามทั้งในเรื่องการบรรจุ ตลอดจนดูแลเรื่องความก้าวหน้า ของกำลังคน ซึ่งได้มีการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน</p>
<p>แนวหน้า(6เม.ย.59)</p>	<p>โครงการเตียง 5 สี -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ กล่าวว่ามีแนวคิด “โครงการเตียง 5 สี” เป็นต้นแบบเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยวิกฤต ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเอกชน และให้โรงพยาบาลชุมชนเข้า มามีส่วนร่วม โดยแยกประเภทผู้ป่วยตามเตียง 5 สี ได้แก่ 1.สีแดง คือ ผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องการการดูแลมาก ตลอดเวลาและใช้เครื่องช่วยหายใจ 2.สีชมพู คือ ผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องการการดูแลมาก 3.สีเหลือง คือ ผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ต้องการการดูแลมาก 4.สีเขียว คือ ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลปานกลาง และ 5.สีขาว คือ ผู้ป่วยพักฟื้นต้องการการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ชกหลังข่าว (6เม.ย.59)</p>	<p>ดูแลน้อย ซึ่งทีมแพทย์จะแยกตามภาวะวิกฤติของสัญญาณชีพ หากผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์วิกฤติ (สีแดง) จะส่งต่อให้โรงพยาบาลชุมชนดูแลต่อ เพื่อลดการครองเตียงและการส่งต่อผู้ป่วยไปเอกชน</p> <p>-กล่าวว่า ความทันสมัยเกาะติดทุกสถานการณ์ต้องยกให้เจ้ากระทรวง ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ผุดโครงการเตียง 5 สี เพื่อระบุนโยบายของผู้ป่วย พอดีไปพ้องกับซีรีส์เกาหลีชื่อดัง Descendants of the sun ที่มีการติดป้ายระบุนโยบายของผู้ป่วย งานนี้บรรดาตติ้งซีรีส์อินไปตาม ๆ กัน เพราะขนาดนายกา “บิกิตู” ยังขึ้นชมถึงขนาดออกปากอยากให้ไทยมีละครแบบนี้บ้าง</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ลึกกลับ ในสนามข่าว (7เม.ย.59)</p> <p>มติชน (6เม.ย.59)</p>	<p>รณรงค์ล้างล้างห้องน้ำรพ.</p> <p>-กล่าวว่า อีกหนึ่งโครงการใหญ่ของสธ. ปลัดโสภณ นำทัพควงแปร่งชัดล้าง เปิดโครงการรณรงค์ล้างห้องน้ำรพ.ในสังกัดสธ.ทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมกัน โดยระบุว่า “โครงการนี้ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ไม่เฉพาะแต่วันที่ 1 เม.ย.วันเดียว ย้ำว่า “ทุก ๆ 3 เดือน จะต้องมีการประเมินผลการทำงาน ว่า ห้องสุขา แต่ละห้องแต่ละแห่งถูกสุขลักษณะหรือไม่ เห็นผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงจริงจัง ลงมือ ทำเป็นแบบอย่างขนาดนี้แล้ว ขอปรบมือดัง ๆ เป็นกำลังใจ และสนับสนุนให้ทำต่อเนื่องอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่วันเดียว แล้วจากนี้ไป ใครไป รพ.ลองสังเกต “ห้องน้ำตามรพ.ของรัฐ” กันดูว่า “สะอาดสะอาด” ตามนโยบายของท่านปลัดหรือเปล่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พนัส โสภณพงษ์ นพ.สจ.กาญจนบุรี เปิดการรณรงค์ล้างล้างพร้อมกัน ทั่วประเทศสงกรานต์</p>
<p>สยามกีฬา(6เม.ย.59)</p>	<p>ดาราศาสตร์ภาพเหล้าลงโซเซียล</p> <p>-เสนอข่าว ล่าสุด “แทค” ภริณยู โรจนวุฒิธรรม ไม่เช็ดโพสต์ภาพเหล้าลงโซเซียลมีเดียอีกหน ซึ่งนักแสดงหนุ่มได้ชี้แจงอธิบาย ว่า วันนั้นไปบวงสรวงมา ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยสอบถามเกี่ยวกับความหมายของบวงสรวง ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเก็บเหล้าไว้บูชาจะดี ผู้สื่อข่าวถามว่าจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่? “ถ้าผมจะดื่มผมก็ดื่มครับที่ไม่ต้องห่วงหรือครับ” กลัวจะโดนเจ้าหน้าที่ติดต่อไหม “อยากโดนติดต่อเหมือนกันครับ”</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (7 เม.ย.59)</p>	<p>รับมือไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า สธ.ลงนามความร่วมมือ 7 หน่วยงานระดับกระทรวง กำจัดโรคไข้เลือดออก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรุงเทพมหานคร มีเจตนาจะพัฒนาผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพิ่มทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในทุกจังหวัด จากเดิม 8,000 ทีม เพิ่มเป็นมากกว่า 17,000 ทีม และขอให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดสนับสนุนมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรณรงค์ “ประชารัฐร่วมใจ” พิชิตลูกน้ำยุงลาย 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น กรมประชาสัมพันธ์ (6เม.ย.59)</p>	<p>สธ.แนะพ่อแม่ฝึกเด็กว่ายน้ำ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แนะนำผู้ปกครองฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำให้ลูกหลาน หลังพบข้อมูลจากการเฝ้าระวังของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคในรอบ 10 ปี มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ 10,923 คน เฉลี่ยปีละเกือบ 1,100 คน พบมากสุดในแหล่งน้ำธรรมชาติร้อยละ 41.6 เฉพาะเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พบเสียชีวิตสูงสุดเฉลี่ยปีละ 372 คน</p> <p>ขอให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ช่วยกันดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำ ติดป้ายคำเตือน จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือนคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำ เช่น แกลลอน นกหวีด ไม้ยาว และขอให้ผู้ปกครองดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด</p>
<p>คมชัดลึก มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ (6 เม.ย.59)</p>	<p>พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559</p> <p>- เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายกสมาคมสปาไทย แถลงข่าวการบังคับใช้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ก.ย.นี้ จะครอบคลุมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2 กลุ่ม คือ กิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อความงาม ทั้งนี้ที่ผ่านมาสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ส่วนใหญ่จะเป็นสถานบริการอาบ อบ นวด แต่ในส่วนกิจการเพื่อสุขภาพไม่มีกฎหมายดูแล โดยเฉพาะ แต่เมื่อมี พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะทำให้กิจการทั้งหลายที่เข้าข่าย จะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองทั้งหมด หากสถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีโทษทั้งจำและปรับ</p> <p>ในระหว่าง 180 วัน จะให้สถานประกอบการทั้งหลายมาขึ้นทะเบียนกับทาง สบส. หากไม่ดำเนินการและมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การตรวจสอบหลังเดือนกันยายน 2559 จะถือว่า ผิดกฎหมาย เป็นสถานประกอบการเถื่อน มีความผิดฐานลักลอบเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากแอบอ้างใช้ชื่อว่าเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ส่วนผู้ดำเนินการสถานประกอบการนั้นๆ จะมีโทษปรับ 30,000 บาท ขณะที่ผู้ให้บริการ หรือผู้นำวด จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือใบผ่านการอบรมการนวด กรณีที่เป็นผู้ให้บริการที่ถูกต้อง แต่อยู่ในสถานประกอบการเถื่อนก็ถือว่าผิดไปด้วย สำหรับสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนก็จะได้รับใบรับรอง และโลโก้สัญลักษณ์จาก สบส.เป็นเครื่องหมายการค้า</p> <p>สำหรับกิจการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ประกอบด้วย 1.กิจการสปา ซึ่งให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้น้ำบำบัด นวดร่างกายเป็นหลัก และมีบริการอื่นเสริมอย่างน้อย 3 อย่าง ที่กำหนดในธุรกิจสปา เช่น บริการด้วยความร้อน เช่น ประคบหิน อบซาวน่า การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อาทิจึง แอโรบิค ฟิตเนส ฟุตบอล ไทเก๊ก โยคะ ฤาษีดัดตน และการทำสมาธิ อาทิจึง นั่งสมาธิ ซึ่ก เรกิ และ 2.กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพหรือเสริมความงาม เช่น นวดหน้า ปอกหน้า เป็นต้น ตรงนี้จะรวมถึงร้านตัดผมทั่วไป ที่ภายในร้านมีบริการนวดหน้าด้วย ซึ่งก็ต้องมาขึ้นขอให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นก็ต้องเลือกกิจการทำผอมอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจการที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต เพราะถือเป็นกิจการการบริการเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่การรักษา</p> <p>สำหรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนนั้น ใช้เวลา 60 วัน ดังนั้น หากมาแจ้งยื่นขึ้นทะเบียนไว้ แม้จะมีการประกาศใช้กฎหมายแล้ว ก็ถือว่าปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ในกลุ่มที่ไม่แจ้งขอขึ้นทะเบียนจะเข้าข่ายผิดกฎหมายทันที</p> <p>ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ สบส. http://www.hss.moph.go.th หรือยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนได้ที่ สจ. หรือสามารถยื่นขอได้ด้วยตนเองที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สบส. โทร.02-193-7000</p>
แนวหน้า(6เม.ย.59)	<p>แพทย์แนะเลี่ยงเครียดลดเสี่ยงไมเกรน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคปวดศีรษะไมเกรนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน มักเป็นในผู้ที่มีความเครียดทางอารมณ์และจิตใจสูง แนะนำออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นอาการปวดศีรษะไมเกรน ได้แก่ การอดนอน การทำงานหนักเกินไป การอดอาหารหรือรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เล่นกีฬาที่หักโหมเกินไป อากาศร้อน/เย็นจัดมองแสงจ้า เสียงดัง กลิ่นน้ำหอมบางชนิด กลิ่นสารเคมีบางอย่าง อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ชีส เนยแข็ง ไข่รอก ชา กาแฟ แอลกอฮอล์ สารแทนความหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ควรฝึกผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน การเรียน หากมีอาการปวดศีรษะข้างเดียวหรือข้างเดียวที่ศีรษะเพื่อบรรเทาอาการ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ หรือนวดด้วยกลิ่นหอมจะช่วยให้อาการปวดไมเกรนได้</p>
สยามรัฐ(6เม.ย.59)	<p>ฉลากโภชนาการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.ให้ความสำคัญกับการทำฉลากโภชนาการในรูปแบบสัญลักษณ์โภชนาการ เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าโดยส่งเสริมและพัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" แสดงถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน เกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม นำร่องใช้กับผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มคือ อาหารมีอหุหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ซึ่งผู้ประกอบการขอรับรองใช้สัญลักษณ์โภชนาการได้ที่ http://healthierlogo.com สมัครง่อน 30 มิ.ย.59 ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียม</p>
ไทยโพสต์ (7 เม.ย.59)	<p>กรมอนามัยประกาศเจตนารมณ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมพลังบริหารการเปลี่ยนแปลง DOH CHANGE เป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพดีภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ อาหารนำเข้า (7 เม.ย.59)	<p>อย.ตรวจสอบอาหารนำเข้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการอย. ระบุว่า ปัจจุบันการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหารนำเข้าอยู่ในความรับผิดชอบของ อย. ซึ่งได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง แม้จะมีผู้ประกอบการที่ด้านอาหารและยาน้อยกว่าปริมาณการนำเข้าหลายเท่าตัว แต่ก็ไม่ได้ปล่อยผ่านง่ายๆ จนกว่าจะมั่นใจว่าอาหารที่ประชาชนบริโภคนั้นปลอดภัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แล้วจริง ๆ ประกอบกับ อย.ได้ทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรด้วยการให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดปัญหาความล่าช้า ความซ้ำซ้อน อำนวยความสะดวกแก่พ่อค้าและระบบเศรษฐกิจ และไม่ได้ละทิ้งความปลอดภัย ในระยะต่อไปจะมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบดูแลการนำเข้า เมื่อมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลแล้ว สำหรับอาหารประเภทอื่น ๆ อาหารแปรรูป ยังคงเป็นหน้าที่หลักของ อย.เช่นเดิม</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (7 เม.ย.59)</p>	<p>อก.เดินทางวิจัย-พัฒนา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม(อก.) เผยว่า องค์การเภสัชเดินทางวิจัย-พัฒนากลุ่มยาที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากและมีราคาสูง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น คือ กลุ่มยาความดัน เบาหวาน หัวใจ รวมทั้งพัฒนา ยา HIV และยามะเร็ง ส่วนการเตรียมขยายกำลังการผลิตโรงงานใหม่ โดยอก.มีบริษัทลูกที่ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร มีแผนเปิดร้านที่สนามบินดอนเมืองเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวจีน ปัจจุบันมีร้านชื่อจีพีโอ มียา 5,000 ตำรับรอขึ้นทะเบียน และมียาอยู่ในขั้นตอนอีก 20-30 ตัว จะทยอยออกมาเพื่อทดแทนยาชื่อการค้า ทำให้ยาถูกลง การเข้าถึงยาได้มากขึ้น และมีการขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้าน</p>
<p>มติชน (6เม.ย.59)</p>	<p>รพ.ประจวบฯแจงปมตรวจเด็กติดวัณโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทรงฉัตร ศิริโยธินันท์ รองผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงกรณีบิดาของเด็กชายอายุ 3 ปี เข้าร้องเรียนว่ารพ.วินิจฉัยว่าบุตรชายติดเชื้อวัณโรคเมื่อเดือนตุลาคม 2558 แต่วินิจฉัยผิด ทำให้บุตรชายและครอบครัวได้รับผลกระทบทางสังคม เปิดเผยว่า เด็กชายอายุ 3 ปีเข้ามารักษาในรพ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ด้วยอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ แพทย์จ่ายยาให้กลับไปรับประทานที่บ้าน ต่อมาเด็กยังป่วยด้วยอาการเดิม และมารักษาที่รพ.ประจวบฯอีก แพทย์จึงส่งตรวจเอกซเรย์ปอด พบรอยโรคจากการอักเสบของเนื้อปอด จากการสอบถามทราบว่าเด็กมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคมาก่อน แพทย์จึงเริ่มให้การรักษา และนัดมาตรวจติดตามอาการต่อเนื่อง</p> <p>กระทั่งวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เด็กมีอาการไข้ ไอมีเสมหะ หายใจเหนื่อยหอบ ญาติจึงนำตัวมาที่รพ.ประจวบฯ จากการเอกซเรย์ปอดซ้ำ พบการอักเสบของเนื้อปอดเพิ่ม เมื่อนำเสมหะไปตรวจหาพบมีเชื้อวัณโรคในเสมหะ แพทย์จึงเริ่มรักษาตามมาตรฐานการรักษาวัณโรคขั้นสูง แต่เด็กรับประทานยารักษาวัณโรคที่แพทย์สั่งไม่ได้ ญาติจึงไม่ยอมรับการรักษา และนำตัวเด็กออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558</p> <p>นพ.ทรงฉัตร กล่าวว่า การวินิจฉัยวัณโรคในเด็กที่ดีที่สุด คือการเพาะเชื้อวัณโรคจากรอยโรค หากพบเชื้อจากการย้อมสีนับเป็นผลที่เชื่อถือได้ การวินิจฉัยวัณโรคในเด็กค่อนข้างซับซ้อน โอกาสเจอเชื้อพบได้น้อยกว่าร้อยละ 10 จึงต้องอาศัยหลักฐานสำคัญ เพื่อร่วมการวินิจฉัย ประกอบด้วยเด็กมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคระยะติดต่อไม่นาน มีการทดสอบปฏิกิริยาทูเบอร์คูลินให้ผลบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิเมตร และพบความผิดปกติของการตรวจร่างกายหรือภาพถ่ายทางรังสีทรวงอก ในกรณีนี้โรงพยาบาลได้ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับญาติต่อการรักษาแล้วว่า ได้ตรวจรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ทุกขั้นตอน</p>
<p>แนวหน้า (6เม.ย.59)</p>	<p>น้ำคางคกรักษาเอ็ดส์ไม่ได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นพ.สสจ.อำนาจเจริญ ชี้แจงชี้แจงน้ำคางคกรักษาเอ็ดส์ไม่ได้ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ส่วนชาวบ้านที่อ้างว่า รับประทานน้ำคางคกรักษาโรคเอ็ดส์แล้วหายจากโรคเอ็ดส์ ข้อเท็จจริง คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ยังไม่มีอาการโรคเอ็ดส์ มีสุขภาพแข็งแรง ระดับภูมิคุ้มกันยังไม่เปลี่ยนแปลง</p>
<p>มติชน(6เม.ย.59)</p>	<p>ภูมิปัญญาหมอฟันบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.นครพนม จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และยาสมุนไพรจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมอฟันบ้านให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>
<p>แนวหน้า(6เม.ย.59)</p>	<p>ชัชชาติ ผู้บริหาร...ไร้พุง'</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลสิทธิ์ ศรีดีสาร นพ.สสจ. ชัชชาติ นานโยบาย ผู้บริหาร สธ. ไร้พุงมุ่งสุขภาพดีมาใช้ โดยผู้บริหารทุกคนต้องเข้ารับการประเมินภาวะโภชนาการ ด้วยการวัดรอบเอว ซึ่งน้ำหนักและตรวจด้วยเครื่องวัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	องค์ประกอบของร่างกายจากความต้านทานไฟฟ้า เพื่อให้ทราบปริมาณไขมันทั้งร่างกาย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายในแต่ละวัน โดย หลังจากนี้ผู้บริหารทุกคนจะต้องตรวจวัดดัชนีมวลกายทุกเดือนและวัดผลสุดท้ายในเดือนก.ย. 2559
<p>เดลินิวส์ (7 เม.ย.59)</p>	<p>พ่อค้ายัดมันหมูใส่พลาสติก</p> <p>-เสนอข่าว สคบ. เผยว่า ได้ตรวจสอบพบการเผยแพร่ข้อมูลทางออนไลน์ว่า มีผู้บริโภคบางรายเลือกซื้อพลาสติกมาทำอาหาร ถูกผู้ค้าเอาเปรียบด้วยการใส่มันหมูในช่องท้องพลาสติก เพื่อให้ปลามีตัวอ้วนสวยงามนำมารับประทาน ซึ่งกรณีดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายอาญา สคบ.จะไปตรวจหาสถานที่ขาย พร้อมขอแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่าหากพบเห็นการกระทำดังกล่าว ให้แจ้งมายังสายด่วน สคบ.1166</p>
<p>บ้านเมือง(6เม.ย.59)</p>	<p>โรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่/ หวัดนก</p> <p>-เสนอภาพข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ นำผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวัคซีน เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่/ หวัดนก ที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ คมชัดลึก(6เม.ย.59)</p>	<p>รพ.จุฬาฯ'ปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือด</p> <p>-เสนอข่าว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดแถลงข่าวปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือดสำเร็จรายแรกในอาเซียน โดยน้องสาวบริจาคไตให้ พี่ชาย ล้างเอาเพียงภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านการข้ามหมู่เลือดออก ไม่ทำลายภูมิคุ้มกันทั้งหมด แพทย์เชื่อช่วยชีวิตคนไข้ไตวายเรื้อรังได้เพิ่มถึง 12 %</p>
<p>โลกวันนี้ (6 เม.ย.59)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ (6 เม.ย.59)</p>	<p>วันอนามัยโลก 2559</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 7 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันอนามัยโลก (World Health Day)” จากการกำหนดขององค์การสหประชาชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกทุกประเทศได้ใช้เป็นโอกาสรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยในปี 2559 ให้ความสำคัญกับโรคเบาหวาน ภายใต้คำขวัญวันอนามัยโลก “ปราบปรามเบาหวาน (Halt the rise: beat diabetes)” แม้ว่ากระแสโรคชิกามาแรง แต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับโรคเบาหวานที่นับวันยังมีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดย WHO ประมาณว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 350 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคเบาหวานโดยตรงแล้วกว่า 1.5 ล้านราย</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 422 ล้านคน ในปี 2014 เพิ่มขึ้นมาเกือบ 4 เท่า จากในปี 1980 ซึ่งอยู่ที่ 108 ล้านคน พร้อมเตือนว่าพฤติกรรมมารับประทานอาหารการเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกเปลี่ยนไป เป็นเงื่อนไขให้มีความเสี่ยงของโรคมามากขึ้น</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ มติชน เดอะเนชั่น (6เม.ย.59)</p> <p>MRG Online (6 เม.ย.59)</p>	<p>โรคไข้ชิก</p> <p>- เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขของประเทศเวียดนาม แถลงการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชิก 2 คน โดยทั้งหมดเป็นสตรีและ 1 ใน 2 คนนี้ กำลังตั้งครรภ์ด้วย สำหรับผู้ป่วยคนแรกเป็นหญิงอายุ 64 ปี ในเมืองญาจาง แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อยู่ในจังหวัดคั๊ญฮว่า ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นหญิงอายุ 33 ปี ที่กำลังตั้งครรภ์ ในนครโฮจิมินห์ ซึ่งทั้งหมดมีไข้สูง อ่อนเพลีย และเป็นผื่นตามแขนขา</p> <p>- เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขเม็กซิโกแถลงว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสชิกที่ได้รับการยืนยันแล้ว 201 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในรัฐเชียปัส ทางภาคใต้ของประเทศ</p>
<p>มติชน (6 เม.ย.59)</p>	<p>กาแฟเกิน2แก้วทำคนท้องเสี่ยงแท้งสูง</p> <p>-เสนอบทความ เจอร์เมน บัค ลุยส์ ผอ.สำนักงานวิจัยสุขภาพประชากรภายใน (ไอพีเอชอาร์) ในสังกัด สถาบันสุขภาพและพัฒนาการเด็กแห่งชาติ (เอ็นไอซีเอชดี) เปิดเผยถึงงานวิจัยล่าสุดของไอพีเอชอาร์ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ เพอร์ติโลตี แอนด์ สเตอริโลตี เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า คู่สามีภรรยาซึ่งต้องการตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มซึ่งมีกาเฟอีน เพราะงานวิจัยล่าสุดพบว่า กาแฟมีส่วนเชื่อมโยงกับภาวะเสี่ยงต่อการแท้งสูงมาก งานวิจัยชิ้นนี้ยอมรับว่า การศึกษาแสดงให้เห็นเพียงความเชื่อมโยงกับการดื่มเครื่องดื่มมีกาเฟอีนกับการแท้งเท่านั้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ,คมชัดลึก (7 เม.ย.59)	บริโภคน้ำเป็นอันตราย -เสนอข่าว ฮิวแมน ไรท์ วอทช์ องค์กรตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนเผยแพร่รายงานชิ้นใหม่ว่า รัฐบาลบังกลาเทศ ประสบความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ และแก้ไขปัญห เพราะยังมีประชาชนราว 20 ล้านคน บริโภคน้ำดื่มจาก น้ำประปาที่ปนเปื้อนสารหนู เสียชีวิตปีละ 43,000 คน ขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) มองวิกฤตินี้ว่า เป็นการวางยาพิษประชาชนในปริมาณครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

